
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2   ประจ าปี 2565 
วันที่ 15 สิงหาคม 2565  เวลา 14.00 น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
๑.นายเดชาธร  รูปเลขา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
๒.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
๓.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
๔.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
๕.นายวิทยา ซุ่นหลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
๖.นายกําจัด ผลศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
๗.นายรุ่งโรจน์  ศิลมัฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
๘.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
๙.นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๗ อ.เมือง 
๑๐.นายศุภชัย จิตรดล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
1๑.นายสุทิน  แก้วประถม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง        
1๒.นายเผ่าพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
1๓.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
๑๔.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.แกลง 
1๕.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
1๖.นายอรรถพล  พันธ์เฉลิมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
1๗.นายอดุลย์  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ. บ้านค่าย 
๑๘.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บ้านค่าย 
๑๙.นายสุรนิทร ์ เปาอินทร ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านฉาง 
๒๐.นายโกวิทย ์ เหลือล้น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บ้านฉาง 
2๑.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
2๒.นายสุพล   ลี่ไพฑูรย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
2๓.นายชลอ  นาดํา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
2๔.นายเดชา  บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
2๕.นายมนัส  สมศักดิ ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
๒๖.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
     (ลาป่วย) 
2.นายนิรันดร์  ปรัชญกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
     (ลาป่วย) 

3.นายนพดล... 
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3.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑๒ อ.เมือง 
     (ลาป่วย) 
4.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.แกลง 
     (ลาป่วย) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายประสานต์  พฤกษาชาติ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายชัยวัฒน์  จัตตุพร   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายสมศักดิ ์  เกตุสาคร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
๗.นางสุพรรณ ี  สุขสันต์รุ่งเรือง  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
๘.นายสมเกียรติ  ยุพาพิน   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
๙.นายสมบัติ  มุมทอง   หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
1๐.นางสาวฝนทิพย์ สินพรม   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
1๑.นางสาวลัดดาวัลย์ ชาไธสง   ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
1๒.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผู้อํานวยการกองคลัง 
1๓.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง 
1๔.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
1๕.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู้อํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1๖.นางกัญญา  ตินตะบุระ  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
1๗.นายสุริยะ              ศิริวัฒน์             หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมรักษาราชการแทน 
      ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 
๑๘.นางสาวบงกช พิพัฒน์จําเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการรักษาราชการแทน 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๑๙.นางสาวราตร ี คุ้มญาติ   ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2๐.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนฯ 
2๑.นายธงชัย  มั่นคง   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา 
2๒.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  รองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

   ตากสินระยอง รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ 
   สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

๒๓.นายสนิท โคตะระ   ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 
    ระยอง 
๒๔.นายเตชินท์พัฒน์ แสงประจักร  แทนผู้อํานวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 

   อาชีวศึกษาตากสินระยอง 
2๕.นางธัญวรัตน์  อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 2๖.นางภัทรภร… 
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2๖.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร    
2๗.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
2๘.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ รักษาการในตําแหน่ง 
     หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
2๙.นายหิรัญ  กลอ่มแก้ว   หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓๐.นางเกวลี  ดัสกรธรรมกุล  รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3๑.นายพิพัฒน์พงษ์ สีดํา   นิติกรปฏิบัติการ 
32.นางภัทรานิษฐ์ จรุงพันธุ์   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
33.นางสาวชนิดา  เอมเปีย   หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ  
34.นางสาวเครือวัลย์ วงษ์มิตร   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมรักษาการในตําแหน่ง 

   หัวหน้าฝ่ายการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
35.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ 
36.นางสาวสุวรรณี จันทร์ชนะ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
37.นายมนัส  ฟุ้งขจร   นายช่างโยธาชํานาญงาน รักษาการในตําแหน่ง 
      หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง 
38.นายพานุพงศ์  นาวินปกาสิทย์  หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท 
39.นายบุญชัย   เอ่ียมตระกูล  หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ 
40.นางวริยา  เวทวงค์    หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ รักษาการในตําแหน่ง 
      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
41.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการในตําแหน่ง 
      หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
42.นางศุภลักษณ์ มงคลฉัตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
43.นางณัฐณิชาช์ ตู้จินดา   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
44.นางสาวจินตนา สนอง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
45.นางณิชาพร  คุ้มท้วม   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
46.นางจันทร์ทรา โสภา   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
47.นางธีระนันท์  คําทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
48.นางสาววีนัส  ไหวดี    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
49.นางสาวณหฤทัย สร้อยคํา   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๕0.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๕1.นายกรกฎ  มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
๕2.นางสาวสุภัทรา ศรีรัตนโช  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
๕3.นางสาวณัฐกานต์ บุดดาจันทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
54.นายชยุตม์  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  14.18  น. 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เมื่อที่ประชุมพร้อม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62 และข้อ ๒๕    

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม จํานวน
....26.....คน ครบองค์ประชุม  
 ด้วยท่านประธานสภาฯ ได้แจ้งว่าป่วย ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ ได้ในวันนี้ 
จึงขอเรียนเชิญท่านรองประธานสภาฯ คนที่ 1 ขึ้นปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน
ท่านประธานสภาฯ ครับ 

           เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ลุกขึ้นยืนด้วยครับ 
   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําปี ๒๕๖5  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  ได้ประกาศกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2565  โดยกําหนดระยะเวลา 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 
2565 เป็นต้นไป  ตามประกาศลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วนั้น บัดนี้ ใกล้ถึงกําหนด
เปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2  ประจําปี  2565 แล้วอาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 24  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจําปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2565 
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกําหนดไว้   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ลงชื่อ นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

             เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดการประชุม      
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเดชาธร รูปเลขา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านรองนายกฯ ท่านเลขาฯและที่ปรึกษา 
รองประธานสภา(1) นายกฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ 
ประธานฯ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ  ทุกท่าน  
   กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง   ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
   เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้ประกาศกําหนดวันเริ่มสมัย

ประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําปี 2565  ตั้งแต่วันที่ 8  สิงหาคม  2565  
เป็นต้นไป และประกาศเรียกประชุมสภาฯ ไปแล้ว นั้น  ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และญัตติอ่ืนๆ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง  เ พ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด  ดั งนั้น 
เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สภาองค์การ... 
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   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําปี ๒๕65  ในวันนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
 บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย เพ่ือให้มี
 ประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป  
 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายเดชาธร รูปเลขา วันนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง ดังนี้ 
รองประธานสภา(1) เรื่องแรก ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้ส่งรายงานผลการประเมินมาตรฐาน 
ประธานฯ ขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจําปี 2565 เพ่ือแจ้งให้ที่

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระนี้  และเรื่องที่สอง ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ 2470/2565 
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตําบล เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสาย
งานบริหารว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รายนายสมเกียรติ ยุพาพิน มาดํารง
ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเชิญนายสมเกียรติ ยุพาพิน ลุกขึ้น
กล่าวแนะนําตัวต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

นายสมเกียรติ ยุพาพิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม
รองปลัด อบจ. นายสมเกียรติ ยุพาพิน ตําแหน่ง รองปลัด อบจ.ระยอง ซึ่งย้ายมาจาก อบต.หนองสาหร่าย 
 อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มาดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 จากที่เล็ก
 มาสู่ที่ใหญ่ ขอฝากเนื้อฝากตัวสู่ครอบครัว อบจ.ระยอง ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖5  เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖5 
    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทําสําเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุม
นั้น 

การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมให้กระทําโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

 

 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบ 
รองประธานสภา(1) รายงานการประชุม 
ประธานฯ 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
ประธานกรรมการ นายศุภชัย จิตรดล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอมอบ ส.อบจ.วิทยา ซุ่นหลี 
ตรวจรายงานฯ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุมแทนครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต ขอเชิญ ส.อบจ.วิทยา ซุ่นหลี รายงานผลการตรวจสอบรายงาน 
รองประธานสภา(1) การประชุม 
ประธานฯ 

ส.อบจ.วิทยา ซุ่มหล ี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
กรรมการ นายวิทยา ซุ่มหลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 อําเภอ 
ตรวจรายงานฯ เมืองระยอง ขออนุญาตรายงานผลการประชุมครับ 

   ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 
4/25๖5 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 9) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ก่อนนําเสนอต่อสภาฯ เพื่อรับรองตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้      

    ข้อ ๑  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย จิตรดล เป็นประธานกรรมการ  
  นางสาว จิตรลดา ศรีรัตนโช เป็นกรรมการและเลขานุการ  

     ข้อ ๒  มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

    ข้อ ๓  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง วันที่ 22 มิถุนายน 
   2565  มีจํานวน 38 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มาประชุม จํานวน 
   27 คน ไม่มาประชุม จํานวน 2 คน ลาประชุม จํานวน 1 คน มีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 13 
   วาระ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีได้เสนอ     

  โดยเลิกประชุมเวลา 16.25 น. 

      ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
   ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
   จังหวัดระยองคราวต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 
 
 

 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ 
รองประธานสภา(1) สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๖5 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖5 ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่าน 
ประธานฯ ล่วงหน้าแล้ว     
     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่...    
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จํานวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......26......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่  2 ประจําปี ๒๕๖5  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖5 
โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่  2 ประจําปี ๒๕๖5  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
๒๕๖5 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕๖5 เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖5 

    รับรอง           จ านวน ......25......คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5    
       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕63 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา       ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

 

นายประสานต์... 
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นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  คนที่ 2 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565      

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
 โอนลด 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นเงิน 994,740.- บาท 

(เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
- โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เป็นเงิน 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง เป็นเงิน 478,000.- บาท                                               

(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เป็นเงิน 530,000.- บาท 

(ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
- โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เป็นเงิน 1,601,000.- บาท  

(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็นเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    เป็นเงิน 805,260.- บาท  

(แปดแสนห้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าสาธารณูปโภค 
ประเภท ค่าไฟฟ้า 
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  

เป็นเงิน  1,000,000.- บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 
 

แผนงาน… 
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แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  
ส านักปลัดฯ   
- โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา  

ประจําปี  2565  เป็นเงิน  1,000,000.- บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

โอนเพิ่ม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- โครงการปรับปรุงพื้นสนาม อาคารแบดมินตันภายในสนามกีฬากลาง                     

จังหวัดระยอง  เป็นเงิน 7,009,000.- บาท  (เจ็ดล้านเก้าพันบาทถ้วน) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
กองช่าง 
- ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า K)  เป็นเงิน 1,000,000. - บาท 

(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
ร า ย ก า ร โ อน ล ด  จํา น ว น  9 ร า ย ก า ร  เ ป ็น เ ง ิน  8,0 0 9 ,0 0 0 . - บ า ท 

 (แปดล้านเก้าพันบาทถ้วน) 
ร ายกา ร โ อน เ พิ ่ม  จํา น วน  2 ร า ยก า ร  เ ป็น เ ง ิน  8,009 ,000 . - บ าท 

(แปดล้านเก้าพันบาทถ้วน) 

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ดังกล่าวนี้ มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรด
พิจารณาอนุมัติ 

 

 

 

ขอชี้แจง... 
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ขอชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ รายการที่ 1 โครงการปรับปรุงพ้ืนสนามแบดมินตัน ภายใน

สนามกีฬากลาง เดิมนั้นกองการศึกษาได้ตั้งไว้ 1,480,000 บาท แต่เนื่องจากไปตรวจสอบแล้ว 
การที่เราปรับพ้ืนสนามอย่างเดียวจะทําให้ไม่คุ้มค่ากับการที่เราลงทุน เพราะในสนาม
แบดมินตัน มีความเสียหายค่อนข้างเยอะ เช่น ห้องน้ําชาย ห้องน้ําหญิง ไฟส่องสว่าง และมีน้ํา
รั่วไหลจากฝนตก บริเวณทางเข้าสนามแบดมินตันควรจะปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ
ทั้งหมด 8,489,000 บาท  และรายการที่ 2 เราโอนไปจ่ายค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 
ซึ่งเดิมทางกองช่างได้ตั้งไว้แล้วเป็นเงิน 1 ล้านบาท แต่ปัจจุบันราคาค่าน้ํามันมีราคาสูงขึ้น 
ทําให้ค่าสัญญาแบบปรับราคาได้มีจํานวนหลายงานที่จะต้องจ่าย จึงไม่เพียงพอ ทําให้เราต้อง
มาขอโอนเพ่ิมในวันนี้ จึงเรียนมาเพ่ือให้ทางสภาฯ โปรดพิจารณา ขอบคุณครับ  

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(1) ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจํานวน 
ประธานฯ เป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......26......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5   
    อนุมัติ       จ านวน ......25......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 

 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา       ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  คนที่ 2 

 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 ด ้วยองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดระยอง ม ีความจําเป ็นต ้องขออน ุม ัต ิแก้ไข 
  เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- โครงการปรับปรุง พ้ืนสนามและอาคารแบดมินตันภายใน                

  สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  
    จึงขอเสนอญัตติขออนุม ัต ิแก ้ไขเปลี ่ยนแปลงคําชี ้แจงงบประมาณ รายจ ่าย 
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ดังกล่าวนี ้ มาเพื ่อให้สภาองค์การบริหารส่วน 
  จังหวัดระยอง ได้พิจารณาอนุมัต ิ

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(1) ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ 
ประธานฯ จํานวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....26.....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 

อนุมัติ           จ านวน .....25.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง    จ านวน .......1......คะแนนเสียง 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕63 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ      

แจกเอกสารแทรกเพ่ิมเติมครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา อนุญาตครับ ขอเชิญเจ้าหน้าที่แจกเอกสารแทรกเพ่ิมเติมได้ครับ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจําเป็นต้องขออนุมัติ โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
 โอนลด  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 

งบลงทุน... 
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งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นเงิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

   แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       

 งบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
ส านักปลัดฯ 

                                     - โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
ประจําปี 2565  เป็นเงิน  44,382,500.- บาท (สี่สิบสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นสองพัน-   
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

   งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เป็นเงิน 25,000.-  บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

   ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ค่าจัดซื้อรถแท่นเจาะหลุม เป็นเงิน 15,000.-  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- โครงการปรับปรุงอาคารคัดแยกขยะ เป็นเงิน 8 ,300,000.- บาท (แปดล้าน-    

สามแสนบาทถ้วน) 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   
 
 
 
 

กองสาธารณสุข… 
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กองสาธารณสุข   เป็นเงิน 195,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
                            - โครงการ อบจ. ระยอง รักษ์ตา  เป็นเงิน 2,180,000.-  บาท (สองล้านหนึ่งแสน-

 แปดหมื่นบาทถ้วน) 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
กองสาธารณสุข 

                              - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า  เป็นเงิน  25,000.-  บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
กองสาธารณสุข 

                                - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เป็นเงิน  50,000.-  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
กองสาธารณสุข 
- โครงการจัดทําห้องพยาบาล เป็นเงิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ส านักปลัดฯ 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา เป็นเงิน 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักปลัดฯ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน เป็นเงิน 425 ,000.- บาท    

(สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
- ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ เป็นเงิน 62,500.- บาท (หกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
 
 

ประเภท... 
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ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 เป็นเงิน 

240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ค่าจัดซื้อเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 

9,400,000.- บาท (เก้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
แผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
กองสาธารณสุข 
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน เป็นเงิน 170,000.- บาท 

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
- ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  เป็นเงิน 25,000. - บาท 

(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
กองสาธารณสุข 
- ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา  เป็นเงิน 

1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  
- ค่ า จั ดซื้ อ เ ค รื่ อ ง วั ดส ายต าแล ะวั ดค ว าม โ ค้ ง ก ระจกตาแบบ อัต โนมั ติ 

(Auto Ref-Keratometer) เป็นเงิน 530,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  
- ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาขนิดไม่สัมผัสลูกตา (Non-contact Tonometer)

เป็นเงิน 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
กองช่าง 

                         - สมทบงบประมาณโครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง “ป่าชายเลน      
พระเจดีย์กลางน้ํา อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” (ฝั่งท่าบรรทุก) เป็นเงิน  19,750,000.- บาท 
(สิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
 

งบลงทุน... 
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งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
กองช่าง 

                          - โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.ถ.10017 สายตอนต่อทางเทศบาลตําบลแกลง
กะเฉดควบคุม-หาดใหญ่ เป็นเงิน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 

                          - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจ็ดลูกเนิน -หินดาษ  เป็นเงิน 
3,070,000.- บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 รายการโอนลด จํานวน 10 รายการ เป็นเงิน 55,382,500.- บาท (ห้าสิบห้าล้าน-
สามแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 รายการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 13 รายการ เป็นเงิน 55,382,500.- บาท 
(ห้าสิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญนายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับญัตติครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุ เตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่ งขณะนี้อยู่ ในช่วงใกล้ 

สิ้นปีงบประมาณ เรากําลังดูโครงการและเงินที่เหลือ บางโครงการที่ไม่ได้ใช้ จะมาตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ กระผมขอเรียนว่าในระเบียบวาระนี้จะเห็นว่ามีโครงการเพ่ิมข้ึน และโครงการ   
ที่สําคัญ เช่น โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.ถ.10017 ตอนต่อทางเทศบาลตําบลแกลง 
กะเฉดควบคุม-หาดใหญ่ ซึ่งถนนสายนี้เป็นถนนถ่ายโอนมาให้ อบจ.ระยอง นานแล้ว มีการ
ปรับปรุงเป็นบางช่วง แต่ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนว่ามีถนนชํารุดเยอะ ถนนสายนี้มีความยาวหลาย
กิโลเมตรต้องใช้งบประมาณเยอะ เราเลยตั้งงบประมาณในปี 2565 ไว้ 20 ล้านบาท และไป
ผูกพันงบประมาณปี 2566 อีก 60 ล้านบาท วิธีการดําเนินการคือ เราจะเริ่มจากไฟแดงแยก 
กะเฉด ปรับปรุงและขยายถนนเพ่ิมจนถึงแยกท่ีมีทางหลวงชนบทตัดผ่าน ซึ่งทางหลวงชนบท 
เขาได้ทําแล้ว แต่เราไม่ได้ขยายใหญ่มากนะครับ เพราะว่าในจุดนั้นมีถนนหลายสายใช้อยู่แล้ว 
เราก็ปรับให้เหมือนกับของทางหลวงชนบท เราจึงจําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเยอะ เราสามารถ
ทําได้แค่ 20 ล้านบาทในปีนี้ และอีก 60 ล้านบาท ในปี 2566 จึงเรียนมาเพ่ือให้ท่านสมาชิก
สภาฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอขอบคุณครับ 

 

 

 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจํานวน 
ประธานฯ เป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........26.........คน  ครบองค์ประชมุ ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชมุ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อไป    
  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    อนุมัติ       จ านวน ......25.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .......1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง   ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ        

แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
  วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ

ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

  ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นอาจจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

  ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง ร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายใน… 
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  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหาร

ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอคําแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติ
ด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน                      

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับ          
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสําคัญ ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหา
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอัน
ระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ ได้ระงับไว้นั้น           
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น 

  ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิน่จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

  ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม ่

 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความ

เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้จัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 1. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายจ่าย ทั้งสิ้น 2,700,000,000.- บาท 
(สองพันเจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน)  แยกรายละเอียดตามแผนงาน  ได้ดังนี้ 

     ก. ด้านบริหารทั่วไป 
             1. แผนงานบริหารทั่วไป   ยอดรวม   471,735,218.- บาท 
             2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม     11,754,400.- บาท 
     ข. ด้านการบริการชุมชนและสังคม 
             1. แผนงานการศึกษา   ยอดรวม   649,644,597.- บาท 
             2. แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม   146,225,385.- บาท 
             3. แผนงานสังคมสงเคราะห์   ยอดรวม       4,745,000.- บาท 
             4. แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม   152,255,450.- บาท 
             5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม     46,416,600.- บาท 
             6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  ยอดรวม   102,815,800.- บาท 
                     และนันทนาการ 
     ค. ด้านการเศรษฐกิจ 
             1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    ยอดรวม   737,203,086.- บาท 
             2. แผนงานการเกษตร   ยอดรวม   159,208,780.- บาท 
            3. แผนงานการพาณิชย์   ยอดรวม       4,180,000.- บาท 
     ง. ด้านการดําเนินงานอื่น 
                   1. แผนงานงบกลาง    ยอดรวม   213,815,684.- บาท 
 2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้ โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  มีรายจ่ายทั้งสิ้น 5 ,359,019.-บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่น- 
เก้าพันสิบเก้าบาทถ้วน) แยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้ 

       ก. ด้านการเศรษฐกิจ 
             1. แผนงานการพาณิชย์   ยอดรวม   5,334,200.-บาท 
       ข. ด้านการดําเนินงานอื่น 
              1. แผนงานงบกลาง    ยอดรวม       24,819 .-บาท 
   
 

เหตุผล... 
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  เหตุผล 
  เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือสภาฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

  ข้อระเบียบ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
  ข้อ 11 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดทํางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้ 

ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบหรือนายอําเภอ
อนุมัติ แล้วแต่กรณีตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
รูปแบบ” 

  ข้อ 22 “ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและ
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้
ประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ”  

  ข้อ 23 “ให้ เจ้าหน้าที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และ               
แก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณ ยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจําปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอ
ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม” 

  จึงขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ขออนุญาตอภิปรายเพ่ิมเติมครับ งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566 ที่เข้า
สภาฯ ในระเบียบวาระนี้ ขอเรียนว่าการประเมินรายจ่ายที่ตั้งไว้ที่ 2 ,700,000,000 บาท 
ทั้งที่ปีที่แล้วทุกท่านอาจจะเห็นว่าเราตั้งไว้ 2 ,200,000,000 บาท ท่านสมาชิกสภาฯ 
อาจจะมีคําถามว่าทําไมฝ่ายบริหารถึงตั้งสูง กระผมจะขอเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง
ท่านสมาชิกสภาฯ ว่า ณ เดือน ตุลาคม 2564 – 14 สิงหาคม 2565 มีรายรับเข้ามาแล้ว
จํานวน 2,211,794,859.42 บาท สูงกว่าประมาณการ 11,794,859.42 บาท แสดงว่า
งบประมาณปี 2565 ทุกโครงการผ่านแน่นอนมีเงินเข้าครบ และยังมีเวลาเหลือ คือเดือน
กันยายนอีกหนึ่งเดือน เพราะฉะนั้นทุกท่านจะได้มีโอกาสทํางบประมาณเพ่ิมเติมในปีนี้ ซึ่งเรา
ไม่ได้ทํามาหลายปีแล้วครับเพราะเงินเข้าไม่ครบ ปีนี้เป็นแรกที่เงินเข้าครบและมีเงินทํา
งบประมาณเพ่ิมเติมฉบับที่ 1-2 แล้วแต่เงินที่จะเข้า ขอให้ทุกท่านสบายใจได้ว่าทุกโครงการ
ในปีงบประมาณปี 2565 จบหมด ทีนี้เรามาดูว่าปี 2566 เราตั้งไว้สูงเพราะว่าเรารับถ่าย
โอนสถานีอนามัยและ รพ.สต. มา ก็จะมีเงินอุดหนุนเข้ามาส่วนหนึ่ง นอกจากนั้นแล้วเราคิดว่า
ในปีหน้าเราน่าจะมีรายได้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ หากเราดูงบประมาณรายจ่ายใน 
 

 
ปี 2566... 
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 ปี 2566 นั้น เราจะแยกให้เห็นพอคร่าวๆ มีบางรายการที่ลดเนื่องจากมีหนังสือสั่งการมาว่า    

ให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขในหมวดของรายจ่าย กระผมอยากให้ท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
พิจารณาโดย 1.งบประมาณที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อจากนี้จากญัตติที่ผ่านมา จะเห็นว่า
เราเก็บเงิน เราดูโครงการที่เงินเหลือและนําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการต่างๆ ในพ้ืนที่
จังหวัดระยองทั้งหมด และจากวันนี้ไปอีกจะต้องเก็บเงินที่ อบจ.ระยอง ใช้ไม่ทัน เพ่ือไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ตลอดระยะเวลาของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ เราต้องเก็บทุกอย่าง      
เพ่ือไม่ให้ตกเป็นเงินสะสม เราพยายามจะใช้เป็นโครงการไปพัฒนาพ้ืนที่ให้มากที่สุด             
2.งบประมาณปี 2566 ที่กระผมได้เสนอวันนี้ในญัตตินี้ก็จะเป็นโครงการส่วนหนึ่งที่วางแผน
ไว้ในปี 2566 และตามที่เรียนไว้เบื้องต้นว่าจะมีเงินที่เข้ามาจากปี 2565 ไปทํางบประมาณ
เพ่ิมเติมฉบับต่อไปอีก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่อยู่ในจังหวัดระยอง แต่ว่าอาจจะอยู่ตาม
อําเภอต่างๆ แล้วแต่ความพร้อมของแผนถ้าอยู่ในแผนของปี 2565 ก็สามารถเพ่ิมเติมได้เลย
ถ้าไม่มีก็ไปว่ากันในปี 2566 ต่อไป เราจึงต้องพิจารณารวมกันหมด ส่วนในรายละเอียดนั้น
กระผมขอเรียนว่างบบุคลากรเป็นอย่างไร โดยภาพรวมในปี 2565 อยู่ที่ 400,714,892 บาท
ในปี 2566 นี้ อยู่ที่ 445,436,132 บาท คิดเป็น 18.18% ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่พูดกันมากว่า
งบบุคลากร งบประจํานั้น ห้ามเกิน 40% ส่วนที่เหลือก็จะเป็นงบพัฒนาและเป็นงบที่สามารถ
ไปดําเนินการได้อย่างเต็มที่ เพราะงบประจําเราอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มาก ส่วนโครงการในแต่ละ
อําเภอ แต่ละท้องถิ่นนั้น ท่านจะเห็นว่าเรามุ่งเน้นในการดําเนินการด้านถนนที่เป็นความ
รับผิดชอบของ อบจ.ระยอง เป็นภาระหน้าที่อันดับแรกเราต้องทําเพราะเป็นงานของเรา    
แต่ในความเป็นจริงจะเห็นว่าถนนที่เราทําส่วนใหญ่เป็นถนนที่อยู่ใน อบต. เทศบาล มาขอให้
เราทํา ซึ่งความจริงแล้วอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เทศบาลนั้ นๆ แต่เกินศักยภาพ    
ของเขาบาง ไม่สามารถดําเนินการเองได้บ้าง เขาจึงมาขอให้เราช่วยทํา กระผมจึงขอเรียนว่า
เราจะต้องมุ่งเน้นในสายทางและความรับผิดชอบของเรา เช่นเดียวกับโรงเรียนของ อบจ.    
เราก็ต้องทําโรงเรียนเราให้ดีก่อน ถึงจะไปทําโรงเรียนอ่ืน ในขณะเดียวกันโรงเรี ยนอ่ืน         
ที่เดือดร้อนเราก็ช่วย ในขณะนี้เราจะเห็นว่างานในหน้าที่ของเรายังพัฒนาไม่ดี แต่ว่ามันใช้เงิน
เยอะครับ หากพูดถึงถนนสายปากทางแกลงกะเฉดควบคุม-หาดใหญ่ ทั้งเส้นใช้เงินเกือบ 
400 ล้านบาท เราก็ต้องทําเป็นช่วงๆ ถนนถ่ายโอนที่สมาชิกสภาฯ ร้องเรียนมาสายเลียบ
ทะเลใช้เงินเกือบ 700 ล้านบาทนะครับ ถ้าเราไม่มีถนนที่ อบต. เทศบาลมาขอให้เราทํา    
เราทําได้เลยครับ แต่ก็มีปัญหาอีกว่า ถนนซอย ถนนที่ท้องถิ่นอ่ืนขอมาจะลําบาก การตัดสินใจ
ทํางบประมาณค่อนข้างจะลําบาก แต่ก็ขอเรียนว่าเราพยายามที่จะดูแลถนนใน อบจ.      
600 กิโลเมตร ที่ถ่ายโอนมาและถนนที่ท้องถิ่นอ่ืนเสนอมาควบคู่กันไป ในงบประมาณ
รายจ่ายประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 นี้  ก็ต้องมองประกอบกันทั้ ง  3 ส่วน               
ทั้งงบประมาณประจําปี 2565 งบประมาณเพ่ิมเติม และงบประมาณปี 2566 ซึ่งอาจจะไม่
สมบูรณ์แบบ แต่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ในรายละเอียดที่เสนอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ดูไป
แล้วนั้น และงบประมาณเพ่ิมเติมที่จะเข้ามาในอนาคตนั้นก็ต้องผ่านสภาฯ อยู่ดี ท่านสมาชิก
สภาฯ สามารถดูได้ว่ามีโครงการอะไรบ้าง จึงเรียนมาเพ่ือให้ทุกท่านพิจารณาต่อไป 
ขอขอบคุณครับ 

 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
รองประธานสภาฯ(1) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่   
ประธานฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 
อําเภอแกลง ก่อนที่เราจะรับร่างงบประมาณรายจ่ายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2566 ดิฉันขอ
อภิปรายในส่วนที่ได้มีการศึกษารายละเอียดจากท้ังเล่ม ส่วนที่หนึ่งเห็นว่าร่างงบประมาณตัวนี้
จัดทําแบบสมดุล นั่นคือรายรับเท่ากับรายจ่าย เวลาที่เราพิจารณาจากรายรับจะเห็นว่า     
หลักใหญ่ๆจะมาจากภาษีจัดสรรจากรัฐบาลและเงินอุดหนุน ซึ่งทําให้ประมาณการรายรับ    
ของเรานั้นสูงขึ้นจากเดิมถึง 500 กว่าล้านบาท ในส่วนของร่างงบประมาณในส่วนของรายจ่าย
ในหน้าที่ 7 จะเห็นว่าสัดส่วนของผู้บริหารจะให้ความสําคัญในเรื่องของการบริการชุมชนและ
สังคม จํานวนพันกว่าล้านบาท เป็นอันดับ 1 ดิฉันได้ลองเรียงลําดับดู อันดับ 2 เป็นเรื่องของ
ด้านเศรษฐกิจ อยู่ที่ประมาณ 900 ล้านบาทเศษ ส่ วนด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ที่ 
400-500 ล้านบาท ลําดับสุดท้ายด้านการดําเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง อยู่ในสัดส่วนที่ 
200 กว่าล้านบาท ถ้าเราพิจารณาตามแผนงาน รายจ่ายในแต่ละด้านจะเห็นว่า 10 อันดับ
แรกนั้น อันดับ 1 คือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อันดับ 2 เป็นแผนงานการศึกษา 
อันดับ 3 เป็นแผนงานบริหารงานทั่วไป อันดับ 4 เป็นแผนงานงบกลาง อันดับ 5 แผนงาน
การเกษตร อันดับ 6 เป็นแผนงานเคหะและชุมชน อันดับที่ 7 เป็นแผนงานสาธารณสุข 
อันดับที่ 8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ อันดับที่ 9 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน และอันดับที่ 10 คือแผนงานการรักษาความสงบภายใน จะเห็นว่าสัดส่วนที่
ท่านผู้บริหารนําเสนอต่อสภาฯนั้น ก็จะตรงตามเจตนารมณ์ที่คณะผู้บริหารได้แถลงต่อสภาฯ 
เมื่อวันแรกเข้า ตรงส่วนนี้เองในเรื่องของการจัดทําร่างงบประมาณอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และสอดคล้องกับนโยบายที่ท่านได้แถลงไว้ ดิฉันจึงเห็นว่ารายละเอียดในร่างงบประมาณฯ 
ฉบับนี้มีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาที่ลงรายละเอียดลึกลงไปนั้น จะเห็นว่าร่างงบประมาณฯ 
ตัวนี้จะมีความเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันอย่างเช่น ในการตั้งงบประมาณในเรื่องของการ
ควบคุมโรคติดต่อ จะเห็นได้ว่าตอนนี้มีโรคติดต่อใหม่ๆ เยอะขึ้น ร่างงบประมาณฯ ตัวนี้มีตั้งไว้ 
หรือว่าในด้านการเกษตรจะเห็นว่าจังหวัดระยองของเราจะมีการปลูกทุเรียนค่อนข้างเยอะ ซึ่ง
ในแผนงานด้านการเกษตรจะมีการตั้งงบประมาณในส่วนของโครงการประกันราคาไว้ด้วย หรือ
ว่าในส่วนของแผนงานสาธารณสุข ซึ่งเรามี สอน. หรือรพ.สต. ถ่ายโอนมาสังกัด อบจ.ระยอง
แล้ว ในส่วนนี้เองผู้บริหารก็ได้ตั้งรับงบประมาณในส่วนของการบริหารจัดการหรือว่ารับ
งบประมาณจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลมา ดิฉันคิดว่าในรายละเอียดของทั้งเล่ม ณ สถานการณ์
ปัจจุบันมีความเหมาะสมและขอสนับสนุนร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของคณะผู้บริหารนี้ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจํานวน 
ประธานฯ เป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
              

มีสมาชิกสภาฯ... 
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   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........26.........คน  ครบองค์ประชมุ ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชมุ 

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  โปรดยกมือขึ้น          

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรไม่รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม       รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  

    รับหลักการ      จ านวน ......25.....คะแนนเสียง 
    ไม่รับหลักการ     จ านวน .................คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........1......คะแนนเสียง 

นายเดชาธร รูปเลขา หลังจากที่สภาฯ มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ แล้วเมื่อเวลา 15.25 น. ต่อไปเป็นการ 
รองประธานสภาฯ(1) พิจารณาวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ เนื่องจากตามระเบียบมิให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ประธานฯ ผมจะต้องส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

ซึ่งในท่ีประชุมต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการ 

  ขอเชิญ ส.อบจ. ทุกท่านพิจารณา กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ และขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณา  

  ขอเชิญผู้เสนอ ส.อบจ.ไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล 

ส.อบจ.ไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผมนายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เขตเลือกตั้งที่  7 อําเภอเมืองระยอง ขอเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ   เริ่มตั้งแต่ 

       วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕65   เวลา ๐8.30 น. – ๑6.3๐ น. 
   วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕65   เวลา ๐๘.30 น. – ๑6.30 น. 
   และวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕65  เวลา ๐๘.30 น. – ๑6.30 น. 
   รวม ๓ วัน  เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจํานวน 
ประธานฯ เป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........26.........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ ในการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ต่อ 

คณะกรรมการฯ  ตามที่ ส.อบจ.ไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ในการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ 

คณะกรรมการฯ  ตามที่ ส.อบจ.ไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 
 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม       มีมติในวาระที่  ๒ เห็นชอบให้ส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณา และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ เริ่มตั้งแต่ 
       วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕65  เวลา ๐8.30 น. – ๑6.3๐ น. 
   วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕65  เวลา ๐๘.30 น. – ๑6.30 น. 
   และวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕65  เวลา ๐๘.30 น. – ๑6.30 น. 
   รวม ๓ วัน  เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง 
    เห็นชอบ           จ านวน ......25.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จ านวน .................คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จ านวน .......1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  
เลขานุการสภาฯ  มาตรา 9 ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะเสนอร่างข้อบัญญัติ 

ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ และประสงค์จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทํา
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 8 (2) ให้ หรือดําเนินการให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ  
ตามมาตรา 7 วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า หรือให้ดําเนินการทั้งสองกรณี ให้ยื่นคําร้องต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง 

   จํานวนผู้เข้าชื่อยื่นคําร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําร้อง  วิธีการ
ประกาศเชิญชวน และระยะเวลาดําเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกําหนดโดยความเห็นชอบของ   
สภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

 

 

นายกิตติ… 
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นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 

ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ว่าด้วยการ
ดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2565  และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป          
โดยมาตรา 9 กําหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ประสงค์ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทําร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามมาตรา 8 (2) ให้หรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อตาม
มาตรา 7 วรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้า หรือให้ดําเนินการทั้งสองกรณี ให้ยื่นคําร้องต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นและให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกําหนด โดยความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่นและมาตรา 18 ให้กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวกับ
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงขอนําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา เนื่องจาก
กรมปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งว่าเรามีพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ซึ่งข้อบัญญัติที่จะเสนอเข้ามานั้น ส่วนใหญ่จะเป็นข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับท้องถิ่น เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ จึงได้ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การที่จะเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติของท้องถิ่นโดยระเบียบนี้หน้าที่ 12 ก็ได้มีแนวทางที่จะปฏิบัติ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเข้าชื่อ ทั้งหมดมีอยู่ 12 ขั้นตอน ซึ่งวันนี้ที่สภาฯ พิจารณาร่าง
เกี่ยวกับระเบียบนี้ โดยหลังจากวันนี้ถ้าหากสภาฯ แห่งนี้ให้ความเห็นชอบ ประธานสภาฯก็จะ
เป็นผู้ลงนามประกาศใช้ระเบียบนะครับ จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ 
ประธานฯ  

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 
อําเภอแกลง  ขอเสนอแนะด้วยความเคารพนะคะ พอดีว่าเวลาเราเอาระเบียบวาระที่ 7 ใส่มา  
แต่ตัวร่างไปอยู่หน้าที่ 22 ก็หาไม่เจอนะคะ ว่าจะให้พิจารณาร่างอันไหน ถ้าเป็นไปได้ถ้าเรา
เอาร่างฉบับนี้มาอยู่หลังใบระเบียบวาระนี้เราจะอ่านได้ง่ายขึ้น อีกเรื่องนะคะ ก่อนที่เราจะให้
ความเห็นชอบ อยากจะเรียนถามว่าหลังจากที่สภาฯ เห็นชอบร่างแล้ว สามารถประกาศใช้ได้
เลยหรือไม่คะ และประชาชนจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีการใช้ระเบียบนี้ ทางท่านผู้บ ริหารได้
กําหนดแนวทางประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ รองนายก อบจ. 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เรื่องแรก 
  เรื่องการใส่ร่างมาในระเบียบวาระก็ต้องรับไว้นะครับ เพราะว่าเราก็เรียงจากระเบียบของกรม 

แล้วก็มาเป็นร่างในระเบียบของเราที่จะพิจารณา ก็ต้องกราบขออภัยนะครับ และในโอกาส
หน้าก็จะดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมกับระเบียบวาระนะครับ เรื่องที่สอง เรื่องการ
ประกาศใช้ หลังจากผ่านการให้ความเห็นชอบและประธานสภาฯ จะเป็นผู้ลงนาม เรื่องที่สาม 
เรื่องการประชาสัมพันธ์ เราก็จะมีหนังสือส่งไปตามอําเภอต่างๆ ว่าเราได้มีระเบียบสภาฯ 
ในเรื่องนี้แล้ว และหากประชาชนท่านใดมีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมกับเราก็ให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ได้แจ้งไป ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ 
ประธานฯ  จํานวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....24......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  โปรดยกมือขึ้น     
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        เห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ว่าด้วยการ
ด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เห็นชอบ        จ านวน .....23....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จ านวน ...............คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน ......1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบรับโอนภารกิจและทรัพย์สินของกรมชลประทาน
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ)   

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

 

 

 

นายวรเศรษฐ์... 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
   มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าที่

ในการจัดการระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
   (14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ.2562  
   มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขต

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
   (8) จัดทํากิจการใดๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกัน
ดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 

   ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้แลพัสดุนั้น ถ้าการกระทําดังกล่าวมี
เงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ 
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

   ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 

   ข้อ 6 การถ่ายโอนภารกิจให้กระทําได้ในขอบเขต ดังนี้ 
   (ง) การบํารุงรักษาทางชลประทาน ถ่ายโอนเฉพาะผิวทางจราจรประเภท F6 และ

หรือผิวทางจราจรประเภทอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมในดุลพินิจของกรมชลประทาน 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ    

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  คนที่ 2 

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนภารกิจและทรัพย์สินของกรมชลประทานให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ด้วยโครงการชลประทานระยอง  ได้ดําเนินการก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยานรอบอ่าง
เก็บน้ําดอกกราย ระยะที่ 1  ตําบลแม่น้ําคู้  อําเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง ประกอบด้วย 

 

งานก่อสร้าง... 
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งานก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ทางจักรยานกว้างข้างละ 
1.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 11.00 กิโลเมตร งบประมาณ ๓3,50๐,000.00 บาท 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยงานก่อสร้างดังกล่าวได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงขอส่งมอบโครงการก่อสร้าง
เส้นทางปั่นจักรยานรอบอ่างเก็บน้ําดอกกราย ระยะที่ 1 ตําบลแม่น้ําคู้  อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง ให้ภารกิจและทรัพย์สิน อยู่ในความรับผิดชอบและดูแลรักษาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือให้สามารถดูแลบํารุงรักษาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น
ต่อไป โดยโครงการชลประทานระยองขอถ่ายโอนภารกิจและทรัพย์สินโครงการก่อสร้าง
เส้นทางปั่นจักรยานรอบอ่างเก็บน้ําดอกกราย ระยะที่ 1 ตําบลแม่น้ําคู้ อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

ตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16          
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบกับ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 (๘) จัดทํากิจการใดๆ 
อันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
กิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการ หรือให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดทํา  

ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ให้กิจการดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่
ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมดําเนินการหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา (16) ส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                                  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะรับโอนภารกิจและทรัพย์สิน
ของกรมชลประทาน มาอยู่ในความรับผิดชอบและดูแลรักษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ได้แก่ โครงการก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยานรอบอ่างเก็บน้ําดอกกราย ระยะที่ 1 ตําบล
แม่น้ําคู้ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เห็นว่าการรับโอนภารกิจและทรัพย์สินดังกล่าว  
จะเป็นประโยชน์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงมีความประสงค์ขอรับโอนภารกิจและทรัพย์สิน
ของกรมชลประทานดังกล่าวมาอยู่ ในความรับผิดชอบ ซึ่งอาจมีภาระผูกพันในการใช้
งบประมาณเพ่ือซ่อมแซมบํารุงรักษาในอนาคต 

จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับโอนภารกิจและทรัพย์สินของกรมชลประทาน
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมในระเบียบวาระนี้นะครับ สําหรับเส้นทาง    
ปั่นจักรยานรอบอ่างเก็บน้ําดอกกรายนะครับ จะมีความยาว 34 กิโลเมตร แต่เนื่องจาก     
ติดปัญหาเรื่องที่ดินก็ยังไม่สามารถก่อสร้างได้อีกประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะมีระยะทาง
ทั้งหมด 29 กิโลเมตร ในส่วนที่กรมชลประทานเป็นผู้ดําเนินการประมาณ 11 กิโลเมตร    

 

ส่วนที่เหลือ... 
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ส่วนที่เหลือทาง อบจ.ระยองได้ดําเนินการในส่วนที่เหลือไปทั้งหมดแล้ว ในส่วนที่ทาง       
กรมชลประทานเป็นผู้ดําเนินการโดยได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดนั้น ก็ดําเนินการเสร็จ
ไปแล้ว แต่ได้รับการตั้งข้อสงสัย ข้อสังเกตจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าในการทําเส้นทาง
ปั่นจักรยานนั้น ไม่ได้เป็นภารกิจของกรมชลประทาน ควรถ่ายโอนภารกิจตรงนี้มาให้ท้องถิ่น 
ในส่วนที่เหลือที่ทาง อบจ.ระยองก็ได้ดําเนินการไปแล้ว ก็ควรจะส่งมอบให้ทาง อบจ.ระยอง
รับต่อไป เป็นข้อมูลของกรมชลประทาน ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ 
ประธานฯ  จํานวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....22......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ รับโอนภารกิจและทรัพย์สินของกรมชลประทาน  

ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  โปรดยกมือขึ้น     
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ รับโอนภารกิจและทรัพย์สินของกรมชลประทาน
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        เห็นชอบรับโอนภารกิจและทรัพย์สินของกรมชลประทานให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  

เห็นชอบ        จ านวน .....21....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จ านวน ...............คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน ......1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 คน เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 

  (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  กฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ สรรหา   
เลขานุการสภาฯ การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 
   ข้อ 3 ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาขนาดเล็กและ

สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประกอบด้วย  
   (๕) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนหนึ่งคน 
   ข้อ ๖ ให้ผู้อํานวยการดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้  
    
 
 

(๓) การสรรหา… 
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   (๓) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๓ (๕) ให้ดําเนินการโดยสภาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
   ข้อ 8 ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง มีวาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันมิได้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการประเภทเดียวกันหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่สถานศึกษาที่มี
ข้าราชการครูเพียงคนเดียวให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตามข้อ 3 (3) ติดต่อกันเกินสองวาระได้ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ    

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  คนที่ 2 

ขอเสนอเรื่อง การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 คน เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง  

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง มีความประสงค์จะสรรหา
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง เนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565  

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้น
จากตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 ข้อ 3(5)   
ข้อ 4 ข้อ 6(3) และ ข้อ 8 จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง           
ได้คัดเลือกผู้แทนจํานวน 1 คน  เพ่ือเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1)     ถ้าไม่มี ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการที่เป็น
ประธานฯ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของวิทยาลัยเทคโนโลยี 

และอาชีวศึกษาตากสินระยอง  
ขอเชิญ ส.อบจ.สุพล ลี่ไพฑูรย์ 

 

ส.อบจ.สุพล... 
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ส.อบจ.สุพล ลี่ไพฑูรย์ กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 

กระผมนายสุพล ลี่ไพฑูรย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 
อําเภอปลวกแดง ขอเสนอ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอผู้รับรอง / มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(1)   ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าจะยินยอมหรือไม่ 
ประธานฯ  ส.อบจ.เสนาะ ยมหา ท่านยินยอมหรือไม่ 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา ยินยอมครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่  
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ ส.อบจ.สุพล ลี่ไพฑูรย์ เสนอ 
ประธานฯ 

มติที่ประชุม   เลือก ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง เพื่อทราบ 
  10.1 การจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีการโอนให้หน่วยงานของรัฐของโรงเรียน

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
    (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
รองประธานสภาฯ(1) พ.ศ. 2560  

  ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ใน
หน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

   (๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) 
แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

ฯลฯ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ    

 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  คนที่ 2 

ขอเสนอเรื่อง การจําหน่ายพัสดุโดยวิธีการโอนให้หน่วยงานของรัฐของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินระยอง 

   ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 4 การจําหน่ายพัสดุ 
   ข้อ 215 หลังจากตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงาน
ของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
   (3) โอนให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7)     
แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง จึงมีความประสงค์จะดําเนินการโอน
ครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับหน่วยงานของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัดระยอง ดังนี้  
   1. โรงเรียนบ้านตะเกราทอง ขอรับโอนครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จํานวน         
5 รายการ 
   2. โรงเรียนวัดบ้านค่าย ขอรับโอนครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จํานวน          
4 รายการ 
   3. โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู ขอรับโอนครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 
จํานวน  9 รายการ 
   รวมขอรับโอนครุภัณฑ์ทั้งสิ้นจํานวน 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจํานวน 18 รายการ  
เพ่ือไม่เป็นภาระผูกพันในการใช้จ่ายงบประมาณในการซ่อมแซมบํารุงรักษาของโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง และเพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ จึงนําเรียน
รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพ่ือทราบ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
ประธานฯ  

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายเดชาธร รูปเลขา ต่อไปเรื่องเพ่ือทราบ ข้อ 10.2 หน่วยงานของรัฐขอรับโอนสนามกีฬาต้านยาเสพติด 
รองประธานสภาฯ(1) หมู่ที่ 9 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ประธานฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 

 

 

นายวรเศรษฐ์... 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2560 
   ข้อ 215 หลังจากตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงาน

ของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

   (3) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) 
แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

       ฯลฯ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ    

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  คนที่ 2 

ขอเสนอเรื่อง หน่วยงานของรัฐขอรับโอนสนามกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 9 ตําบลกระแสบน 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้ดําเนินการก่อสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติด  
หมู่ที่ 9  ตําบลกระแสบน  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  วงเงินในการก่อสร้าง จํานวน 
998,500.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลกระแสบน แจ้งความประสงค์ขอรับโอนสนาม
กีฬาดังกล่าว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

เพ่ือมิให้เป็นภาระในการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษา และให้หน่วยงานของรัฐที่จะขอรับโอนสามารถบริหารจัดการบํารุงรักษา 
ใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะดําเนินการโอน     
สนามกีฬาฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ     
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ กําหนดว่าหลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใด
หมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่
เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้   

(๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) 
แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับทราบ 

 

นายเดชาธร… 
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นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
ประธานฯ  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี11   เรื่อง   อ่ืนๆ   

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 
ประธานฯ 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 
อําเภอบ้านค่าย มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ด้วยโรงเรียนชากกอไผ่ได้จัดทอดผ้าป่าเพ่ือ
การศึกษาและทําบุญครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ขอเรียนเชิญทุกท่าน
ด้วยนะครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม ่
รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา บุญธรรม 
ประธานฯ 

ส.อบจ.เดชา บุญธรรม กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผมนายเดชา  บุญธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 
อําเภอนิคมพัฒนา มีเรื่องอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นเรื่องไฟฟ้าดับที่ถนนสาย 
13 หรือถนน รย.ถ.10063 ครับ ดับมาตั้งแต่ส่งงานมาแล้ว ตอนนี้มีเริ่มติดเป็นบางส่วน
ตั้งแต่ซอย 6 เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตั้งแต่ซอย 6 ถึงซอย 14 
ตอนนี้จะเหลืออยู่ช่วงหน้านิคมอุตสาหกรรมเหมราช ผมติดต่อเข้าไปที่เหมราชว่าทําไมขอ
เชื่อมทางแล้วไฟถนนยังไม่ติด ทางนั้นบอกว่าได้ทําเรียบร้อยแล้ว แต่กระผมผ่านทุกคืนไฟถนน
ก็ยังดับเหมือนเดิม ซึ่งตอนที่เข้ามาขอเชื่อมทางนั้นมีการตัดไฟ พอตัดไฟมันก็มีมิจฉาชีพมา
ขโมยสายไฟ เมื่อมีการดําเนินการล่าช้าโจรมันก็ยิ่งขโมยไปอีกและตอนนี้หน้าจะมีการขโมย
หม้อแปลงอีกด้วย อยากจะฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้าไปดูหน้างานบ้าง ชาวบ้านหรือ
สมาชิก อบต. เขาให้ผมเข้ามาดู เพราะไฟมันดับนานแล้วและไฟยังไม่ติด เรื่องที่สอง ถนนที่
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทําเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถนนในนิคมอุตสาหกรรม
พัฒนามันมีถนนของทางหลวงชนบท มีถนนของกรมทางหลวงและมีหลายเจ้าของ ทีนี้ถนน
เหล่านั้นเกิดการชํารุด พอชํารุดแล้วในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองท้องถิ่นชาวบ้านก็เข้ามา
สอบถามว่าถนนสายนี้เมื่อไรจะทํา คําถามเหล่านี้เราจะตอบคําถามกับชาวบ้านได้ยังไง 
ทาง ทช. ถนนกรมทาง และงบประมาณปี 2566 นี้มีแผนงานที่จะดําเนินงานถนนเส้นนี้ไหม 
สิ่งเหล่านี้จะทราบได้ยังไง หรือจะเชิญทาง ทช. หรือกรมทางหลวงมาฟังแผนงานไหม 
ว่าเป็นแบบนี้ ผมจะได้ไปตอบพ่ีน้องประชาชนได้ เรื่องที่สาม เรื่องขออนุญาตในการทําไฟฟ้า 
 

 
ในถนน ทช…. 
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 ในถนน ทช.หรือกรมทางหลวง ผมได้ขออนุญาตไปแล้ว แต่โดนปฏิเสธให้เหตุผลว่าเดี๋ยวเขาจะ

ดําเนินการในส่วนของเขาเอง แต่ปานนี้แล้วก็ยังไม่ได้ดําเนินการ และทางเราก็อยากจะทราบ
ว่าเรามีงบประมาณพร้อมที่จะทํา ซึ่งผมเริ่มทําไปครึ่งทางแล้วของถนน ทช. และมีหนังสือสั่ง
การมาถ้าจะทําโครงการใดๆในพ้ืนที่ของเขาก็ต้องทําหนังสือมาขออนุญาตก่อน แต่ทางเราทํา
หนังสือไปขออนุญาตแล้ว ทางเขาปฏิเสธจนหมดปีงบประมาณมา 2 ปีแล้ว ก็ยังไม่ได้
ดําเนินการ แล้วชาวบ้านก็เข้ามาสอบถามผมอีกว่าทํามาครึ่งหนึ่งแล้วทําไมไม่ทําให้เสร็จ ซึ่งไป
ชนกับมาบยางพร ผมก็บอกไปว่าทําไม่ได้ ทช.เขาไม่ให้ทําเขามีงบประมาณของเขาเอง 
อยากจะทราบว่าทางเราจะรู้ได้ยังไงว่าทาง ทช. และ กรมทางหลวงมีงบประมาณอย่างไร 
ในปีงบประมาณต่อไป ฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านผู้บริหารเผื่อจะประสานงานได้ 
ขอบพระคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญท่านนายก อบจ. ชี้แจงครับ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ   

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประเด็นแรกเลยนะครับทาง อบจ.และ

ไฟในถนน อบจ. เพราะว่าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้พูดถึง อบจ.ทางหลวงชนบท ทางหลวง
แผ่นดิน และทางหลวงในพ้ืนที่ของ อบต. เทศบาลอ่ืนๆ วันนี้ถ้าทางของ อบจ.เราทําถนนแล้ว
พอได้ถนน ถามหาไฟ ถนนในประเด็นที่ท่านอธิบาย 1.ใครจะจัดการเรื่องขโมยสายไฟ 
2.ไฟเสีย,หลอดไฟขาด  เรามีกองช่างและมีช่างไฟ ถ้ามีไฟเสียผมบอกแล้วว่าท้องถิ่นไหนที่
อยากได้ไฟต้องรับผิดชอบไฟเอง ถ้าเป็นถนนของท้องถิ่นเราไปทําให้ได้  ให้เราดูแลเรื่องไฟ
ด้วยมันจะเป็นภาระมาก แต่ถ้าเป็นถนนของ อบจ.เราจะรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ในถนนถ่าย
โอนสายไฟของ อบจ. ที่นี้ถ้าหายเราต้องตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมซ่อม ถ้าหายบ่อยเราก็ต้อง
ซ่อมบ่อยและแจ้งความ พอแจ้งความไปแล้วก็ เงียบไม่มี โอกาสที่จะได้ผู้ กระทําผิด 
เพราะฉะนั้นเป็นประเด็นแรกบอกก่อนว่าถ้าถนนในสายเราและอยู่ในความรับผิดชอบของเรา
ยังไงเราก็ต้องทํา ไฟดับก็แจ้งมาเลยครับ เพราะตอนนี้ผมเน้นแล้วครับว่าให้มีทีมที่มีรถกระเช้า
ซ่อมไฟให้ได้ ตอนนี้ก็บอกให้กองช่างเตรียมพร้อม แต่ถ้าขโมยสายไฟอันนี้ต้องนานหน่อย
ตอนนี้มีขโมยไปถึงปั้มน้ํา ผมเรียนไว้เลยของเราดําเนินการบอกช่างเราเร่งซ่อมเรียบร้อย เรื่อง
ที่สอง ถนนของ อบต.ของเทศบาลที่ขอให้เราทําไฟ อันนี้เป็นงานเพ่ิมและก็เงื่อนไขท้องถิ่นอ่ืน
ก็ต้องดูแลช่วยกันแต่เพราะว่ามันอยู่ในพ้ืนที่ อบต. เทศบาลเราก็ต้องช่วยเขา ส่วนแผนงาน
ของหน่วยงานอ่ืน ผมเรียนไว้เลยว่ามันยากที่เราจะไปขอทําที่เราจะไปขอเชื่อมยาก เขาจะไม่
ยอมให้ใครทําเพราะเขากลัวไม่มีงานทํา  เพราะฉะนั้นผมยังห่วงเลยว่าที่ทําอุโมงค์ตรง 4 แยก
ของกรรมทางหลวง วันไหนฝนตกแล้วมีคนขโมยสายไฟแล้วน้ํามันอยู่ในอุโมงค์จะทําไง
เพราะฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยในการออกแบบเป็นอุโมงค์  เพราะมันบริหารจัดการยาก 
และถ้าท่านอยากจะทราบว่ามีแผนหรือไม่ ท่านทําหนังสือมาท่ีฝ่ายบริหารแล้ว ผมจะสอบถาม
ปีงบประมาณ 2566 ว่าท่านมีแผนอะไรบ้าง เราติดต่อให้ เขาทําแผนมาให้ได้ เลย 
งบประมาณปี 2566  

 

ผ่านแล้ว... 
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 ผ่านแล้วจะรู้แล้วว่าเขาจะได้งบทําสายไหน ทั้งทางหลวงชนบท ทั้งแขวงการทาง เรียนท่าน

ด้วยความเคารพว่ามันจะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ นอกจากอยู่ในเขตของเราเองจะสามารถ
ดําเนินการได้ เราจะถามให้นะครับปีงบประมาณ 2566 ผ่านหมดแล้วและจะมีแผน
ดําเนินการอย่างไรในปีงบประมาณนี้ ขอบคุณท่านประทานครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมเพ่ือสร้างสรรค์ความ
ประธานฯ เจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่งให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการดําเนินกิจการขององค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่นของเรา 
  และท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวัง ในสิ่งที่พ่ึงปรารถนาทุกประการ 
  ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   16.12 น.     
 
 
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
   
     (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
     หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 
 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 


